



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 29 เดือนกันยายน หน้า 22 มูลค่าข่าว 256,587.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



จากสภาพพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครนนทบุรี ที่มีพื้นที่กว้างถึง 38.9 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตเป็นชุมชนใหญ่ย่อยถึง 93 ชุมชน ครอบคลุม 5 ตำบล ในเขตอ.เมืองนนทบุรี โดยเฉพาะมีประชากรตามทะเบียนกว่า 2.5 แสนคน เทศบาลนครนนทบุรี ภายใต้การบริหารงานของ **สมนึก ธนเดชากุล** จึงต้องกำหนดนโยบายการพัฒนาต่าง



สมนึก ธนเดชากุล



เรณู สัจฉิ์เลือก



ทรงพันธ์ จิตระเที่ยง

‘นครนนท์วิทยา2’ปูทางภาษาอังกฤษ เปิด‘mini English program’

เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนตามพันธกิจที่ไว้ไว้กับสภาและประชาชน โดยส่วนงานการศึกษาในโรงเรียนในสังกัด 6 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 ศูนย์ ซึ่งเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ลูกหลานและเยาวชนในพื้นที่ได้เรียนฟรี ไม่เว้นแม้แต่โปรแกรมการศึกษาภาคภาษาอังกฤษที่มีเด็กทุกระดับ

เรณู สัจฉิ์เลือก ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 กล่าวว่า โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัตถุประสงค์ เป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ที่เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ห้อง mini English program โดยต่อยอดของห้องเด็กเก่งที่โรงเรียนเปิดสอนมา 3 ปีแล้วประสบความสำเร็จ เป็นไปตามแนวคิดของ **สมพงษ์ ธนเดชากุล** รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี ประธานสถานศึกษาขณะนั้น ที่เน้นว่าการศึกษาของเทศบาล

จะไม่ไปรอด หากสอนในระดับเดียวกันโดยไม่คัดแยกเด็ก เนื่องจากไม่สามารถให้อัตราการเรียนการสอนแบบอัดแน่นกับเด็กได้ จึงเปิดห้องเด็กเก่งขึ้น หลังเปิดเป็นปีที่ 3 พบเด็กฯ ทำคะแนนโอเน็ตได้สูง ทั้งสามารถตั้งคะแนนเดือนอีก 2 ห้อง มาอยู่ในอันดับที่ 12 ของจังหวัด จึงต่อยอดเป็นห้อง mini English program ขึ้นโดยการสอบคัดเลือก เน้นเด็กที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสอบผ่านเข้ามา 24 คน หลังเปิดสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยครูชาวต่างชาติ 2 คน สอนวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทั้งหมด พบว่าเด็กเข้าใจและเรียนรู้ได้ดี

รองพงศ์กล่าวว่า เทศบาลมีโรงเรียน 6 แห่ง คือ โรงเรียนนครนนท์วิทยา (บว.) 1-6 มีนักเรียน 5,000 คน โดย 5 โรงเรียนแรกเป็นโรงเรียนปกติสายสามัญ ส่วนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 6 เป็นโรงเรียนกีฬา ที่

ผ่านมาได้เปิดหลักสูตร mini English program ครั้งแรกที่โรงเรียนนครนนท์วิทยา 5 เปิดสอน ม.1 และปีนี้เปิดเพิ่มอีก 2 แห่งที่โรงเรียนนครนนท์วิทยา 1 เปิดชั้น ป.1 และโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 โดยปรับจากห้องเด็กเก่งเป็นหลักสูตร mini English program

“ต่อไปจะพัฒนาเป็นหลักสูตร English program (ep) แต่ต้องรอดความพร้อมอีกสักระยะหนึ่ง จึงจะเป็น ep เต็มรูปแบบ คาดว่าผลสัมฤทธิ์โอเน็ตจะสูงขึ้น ช่วงนี้ถือเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่สอบเข้ามาได้ ทำให้ผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่ายมาก เด็กบางคนมีโอกาสเรียนหลักสูตรที่คุ้มค่าใช้จ่ายสูง ลดความเหลื่อมล้ำ โดยองการวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเป็นผู้บริหารจัดการ ครูชาวต่างชาติให้หลักสูตร” นายอรรถพงษ์กล่าว

ทรงพันธ์ จิตระเที่ยง ครูประจำชั้นกล่าวว่า ก่อนเข้าเรียนกับครูต่างชาติ ครูประจำชั้นจะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื้อหา การสนทนา การฟังสำเนียงภาษาของชาวต่างชาติให้เด็กฯ นอกจากนั้นทุกวันอาทิตย์เล็ก ๆ ต้องมาเรียนเสริมวิชาต่างๆ เป็นภาษาไทยอีกครึ่ง ส่วนเสียงสะท้อนจากผู้เรียน **อัมรินทร์ ลงวุฒิ** กล่าวว่า ได้เรียนภาษาอังกฤษ 5 วิชา หลังจากเดิมไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษใดๆ แต่ตอนนี้ได้รู้มากขึ้น ยอมรับว่ายากเพราะเพิ่งเรียนเป็นครั้งแรก แต่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่อนข้าง รู้สึกใจมากที่ได้เรียนกับครูชาวต่างชาติ และมีโอกาสไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศด้วย



บรรยากาศการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยคุณครูต่างประเทศ

บุญเลิศ ขำพุก

